



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
25 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นข่าวการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : เติลินิวส์, สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง, workpointnews, thaipbs, newtv, thansetthakij, acnews, prachatai

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช่ยาจาก นายหยางซิน อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ทั้งหน้ากากอนามัย N 95 หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรคจากจีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์บ้านเมือง, ทีวีช่อง 3, thestandard, thaigov, newtv

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมความพร้อม รพ.สนามรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ภายใน ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, มติชน, เติลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เติลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์sanook, workpointnews, nationtv, Bangkok biznews, 77kaoded, js100, thansettakij, mcof, inn, nationweekend, newstv, one31, bbc, thestanadard, prachachat, thaipbs, prachatai, springnews, koratdaily, tnnthailand, kaohoon

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สร. แถลงข่าวว่ามีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้ 5 ราย พบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 106 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม และมีผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นผู้ป่วยวัยโรค 1 ราย อายุ 70 ปี ผู้ป่วยจากสนามมวย อายุ 79 ปี อาการหนักตั้งแต่เข้ารับการรักษา อีกรายเป็นผู้ป่วยชาวไทย อายุ 45 ปี มีโรคประจำตัว เบาหวาน โรคอ้วน รักษาตัวในรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง รวมผู้เสียชีวิต 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 827 ราย และพบบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ป่วยใหม่ 4 ราย สาเหตุเกิดจากผู้ป่วยไม่แจ้งประวัติเสี่ยงที่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ทันทีเตือนประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร จด/ลด การเดินทางโดยไม่จำเป็น ไม่ไปในพื้นที่แออัด

-ด้าน พญ.วัลย์รัตน์ ไชยฟู ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลก 192 ประเทศ ผู้ป่วยสะสม 3.66 แสนราย เสียชีวิต 16,098 ราย ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 31

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, workpointnews, tnnthailand, innnews, thaigov, newtv, thansetthakij

-เสนอข่าว นพ.สุชม กาญจนพิมาย ปลัด สร. ประชุมทางไกลศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรค COVID-19 ทุกจังหวัด โดยได้ให้ สสจ. ในฐานะ คกก.โรคติดต่อจังหวัด เผ่าระวัง เร่งติดตามค้นหาผู้เดินทางกลับจาก กทม. ส่ง อสม.ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว แยกตนเองอยู่บ้าน 14 วัน เร่งประชาสัมพันธ์มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุควรอยู่บ้าน เพื่อลดการติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, bangkokbiznews

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปลากร อธิบดีกรมอนามัย ขอให้ประชาชนที่มีไข้เดินทางกลับต่างจังหวัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการเมื่อเดินทางถึงภูมิลำเนาโดยเผ่าระวังอาการอยู่กับบ้าน 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

สื่อที่นำเสนอ : tnn

-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ไทยเผ่าระวัง คัดกรอง และป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ทั้งด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกด่าน สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และในชุมชน ให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ โดยเพิ่มมาตรการตรวจเอกสารการเดินทางเข้าประเทศในจุดคัดกรองของสนามบินทุกแห่ง หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะผลักดันกลับประเทศต้นทาง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สร. ให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงๆ กับจอมขวัญ ระบุว่า ข้อดีหลังมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินป้องกันการระบาดของโควิด-19 มีดังนี้ 1.เรียกศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมาว่าเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 2.ระบบการบัญชาการสั่งการจะดีขึ้น มีความเด็ดขาดมากขึ้น 3.เปิดเผยข้อมูลลงสื่อที่ชัดเจน นโยบายรับมือเป็นหนึ่งเดียวกัน การสื่อสารครอบคลุมนำเหตุการณ์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, เว็บไซต์โพสทูเดย์, ข่าวสด, thaipbs, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เผยแพร่สถานที่ที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องกักตัวที่บ้าน เผื่อระวังอาการ 14 วัน 30 เหตุการณ์ใน 9 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ขอนแก่น กรุงเทพฯ สงขลา นครราชสีมา นนทบุรี สุรินทร์ ระยอง และแพร่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระบุ ผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นจากกรณีผับและสนามมวย หากคนไทยไม่หยุดอยู่บ้าน ไม่รักษาระยะห่าง อัตราป่วยโควิด-19 รายใหม่ยังอยู่ที่วันละ 33% คาดวันที่ 15 เม.ย. ไทยจะมีผู้ป่วย 351,984 คน มีผู้ป่วยนอน รพ. 52,792 คน อยู่ไอซียู 17,597 คน และเสียชีวิต 7,039 ราย</p>	
<p>ประเด็นที่มีผลกระทบต่อการค้าแรงงานประชาสัมพันธ</p> <p>1.มาตรฐานการจัดการศพผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ :บ้านเมือง</p> <p>-เสนอข่าว ลูกชายผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รายที่ 2 เป็นชายอายุ 70 ปี ชาวสมุทรปราการ อาชีพขับรถทัวร์จีน เปิดเผยว่า กำลังเร่งหาวัดเพื่อทำพิธีศพให้บิดา เนื่องจากแต่ละวัดในเขตมีนบุรีปฏิเสธรับศพไปทำพิธีทางศาสนา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก ฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า ผู้ที่เสียชีวิตซึ่งอายุมาก เป็นการตอกย้ำว่าคนอายุมากมีโอกาสเสียชีวิตสูง ดังนั้นขอให้ลูกหลานตระหนัก เว้นระยะกับคนในบ้าน เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุปลอดภัย ส่วนเรื่องการทำศพ รพ.มีมาตรฐาน ไม่ปล่อยให้โรคออกมาสู่ภายนอก และจังหวัดจะมีการดูแลในพื้นที่อยู่แล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, 77kaoded, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก สธ. กล่าวว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ติดผ่านสารคัดหลั่ง ไอ จาม พุดคุยในระยะประชิด ศพจึงไม่สามารถแพร่เชื้อได้ ส่วนชายวัย 70 ปี ที่เสียชีวิตเป็นรายที่สองนั้นไม่มีเชื้อแล้ว วัดสามารถรับศพไว้จัดการและเผาปนกิจได้ ส่วนคนปกติที่ไปร่วมงานอาจจะแพร่เชื้อได้ ดังนั้น ต้องทิ้งระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่/ติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ภัทรา อังสุวรรณ ผอ.สถาบันพยาธิวิทยา กล่าวว่า ขั้นตอนการจัดการกับศพผู้เสียชีวิต ทุกศพ.จะดำเนินการตามเดียวกัน คือ บรรจุในถุงซิปล 2 ชั้น ป้องกันสารคัดหลั่งหลุดรอดออกมา ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อพ่น โดยศพไม่ได้ฉีดน้ำยาแต่จะถูกล้างไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส และมีข้อปฏิบัติสำหรับญาติอย่างเคร่งครัด คือ ไม่มีการอาบนํ้าศพ และไม่อนุญาตให้ญาติสัมผัสจับต้องศพโดยเปิดถุงซิปลออก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ</p> <p>-นพ.ทรงวุฒิ วิทยุวรรณ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันพยาธิวิทยา กล่าวว่า การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เกิดจากสารคัดหลั่งผ่านละอองฝอย ไอ จาม ศพจึงไม่มีการแพร่เชื้อ และยังถูกบรรจุอยู่ในถุงซิปลถึง 2 ชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้สารคัดหลั่งหลุดรอดออกมา โดยยิ่งเก็บศพไว้นานเชื้อยิ่งลดน้อยลง นอกจากนี้ การเผาศพที่วัดใช้ความร้อนมากกว่า 60-70 องศา เชื้อโรคต้องหมดไปด้วย และเชื้อโรคไม่แพร่ทางควิน คนสามารถไปร่วมงานศพสามารถได้ตามปกติ เพียงแต่ให้พระและผู้ร่วมงานต้องมีระยะห่างจากกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 3, 7, NBT, Thaipbs</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ยืนยันผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถแพร่เชื้อได้ ขอให้วัดรับศพผู้เสียชีวิตไปดำเนินการพิธีกรรมทางศาสนาโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีการติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook, innnews</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์ จัดทำอินโฟกราฟฟิค ให้ข้อมูลแนวทางการจัดการศพผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ข่าวสด, เว็บไซต์ผจก.รายวัน, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์มติชน, สวท., สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5, 9, Thaipbs, thaigov, thaiquote</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ ผอ.สถาบันบำราศนราดูร เผย เมื่อเสียชีวิตจะมีการบรรจุศพในถุงซิปล 3 ชั้น และพ่นแอลกอฮอล์ 70% พร้อมใช้สลิซูปแอลกอฮอล์อุดตามอวัยวะและด้านหลังของศพ ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทั้งด้านหน้าและหลัง ทั้ง 3 ชั้น และปิดซิปล ไม่มีโอกาสที่เชื้อจะหลุดรอดออกมา พร้อมห้ามญาติเปิดออกอย่างเด็ดขาด ไม่ต้องกลัวรับศพผิดเพราะให้ญาติยืนยันศพก่อนปิดซิปล จากนั้นเคลื่อนย้ายบรรจุโลง เพื่อไปยังสถานที่เผาปนกิจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความและรูปภาพนกมวยชื่อดังชาว จ.เลย ระบุว่า มีผลตรวจเป็นลบเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 ทำให้ประชาชนสับสน เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 มี.ค. ผวจ.เลย และนพ.สสจ. ร่วมกันแถลงผลการตรวจยืนยันว่านกมวยคนนี้ผลการตรวจเป็นบวก หรือติดเชื้อโควิด-19 โดยรับเชื้อมาจากเวทีมวยลุ่มพินี เมื่อวันที่ 6 มี.ค.จริง และกำลังอยู่ในกระบวนการรักษาที่รพ.เลย</p> <p>ล่าสุด กกก.ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย ประกอบด้วย ผวจ.เลย นพ.สสจ.เลย และ ผอ.รพ.เลย นำตัวนายยุทธ</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เจ้าของโพสต์มาแถลงข่าว ซึ่งได้กล่าวขอโทษที่ทำให้สังคมเกิดความสับสน ก่อนโพสต์ไม่ได้ศึกษาข้อมูลข่าวสารอย่างถี่ถ้วน ด้านตำรวจจะสอบสวน หากรู้แต่ตั้งใจบิดเบือนต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.ญาติผู้เสียชีวิตแรพ.ไม่ตรวจหาเชื้อตั้งแต่แรก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เสนอข่าว ภรรยาของผู้เสียชีวิตอายุ 45 ปี ให้ข้อมูลว่าสามีป่วยเป็นโรคเบาหวาน มีอาการ ไข้สูง อาเจียน มีน้ำมูก ไปรพ. เปาโล โชคชัย 4 และขอตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากทำงานใกล้ชิดชาวต่างชาติที่สถานบันเทิง ย่านสุขุมวิท 11 แพทย์ติดต่อสภ. และระบุว่าไม่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค จึงไม่ตรวจหาเชื้อให้ จนต่อมามีอาการหนัก บ.ต้นสังกัดสนับสนุนค่าตรวจ 5,500 บาท และผลออกมาว่าติดเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้นอาการเริ่มทรุดตัวลง และเสียชีวิตวันที่ 23 มี.ค. 63 โดยวัดลาดพร้าวจะให้นำศพไปมาปนกิจทันทีและไม่อนุญาตให้มีการสวดศพ และคอนโดมิเนียมย่านวังหินที่ผู้ตายพัก มีการทำความสะอาดโดยพนักงานของนิติบุคคล ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

3.ผู้ฝ่าฝืนไม่กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : bangkokbiznews

-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นพ.สสจ.บุรีรัมย์ แถลงกรณีมีชาวต่างชาติเข้ามาพักที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง และชาวบ้านในพื้นที่แจ้งว่าไม่กักตัวตามมาตราการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สสจ.จึงได้ร่วมกับสภ.เมืองบุรีรัมย์ และจนท.ตรวจคนเข้าเมืองติดตามพบชายต่างชาติ อายุ 46 ปี เดินทางมาจากเกาหลีใต้ วันที่ 19 มี.ค. 2563 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ และเดินทางต่อไปที่พัทยา วันที่ 20 มี.ค. 2563 ได้ขับรถเช่าเดินทางมาจ.บุรีรัมย์ และเข้าพักที่อพาร์ทเมนต์ซึ่งเป็นที่พักของภรรยา ระหว่างเข้าพักได้ออกจากห้องพักในช่วงเย็นเป็นบางวัน วันที่ 22 มี.ค. 2563 เดินทางไปที่สาธารณะกับภรรยาแต่ไม่ได้ลงจากรถ ได้ตรวจวัดไข้และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนและครอบครัวยุ่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ติดตามให้กักกันตนเองในที่พัก 14 วัน นับจากวันที่ 24 มี.ค. เป็นต้นไป หากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจพบความผิดเกี่ยวกับเจ้าบ้านไม่แจ้งการเข้าพักอาศัยในเคหะสถานของตนภายในเวลาที่กำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 1,600 บาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์kapook

-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ บุขวงค์ภุชงค์ อยู่ยืนยง ชาวบ้าน จ.เชียงราย โพสต์คลิปวิดีโอของชายหนุ่มคนหนึ่งออกมาพูดคุยกับเพื่อนบ้าน โดยเพิ่งกลับจากกรุงเทพฯ แต่ไม่ยอมกักตัวตามคำสั่งของกรมควบคุมโรค ต่อมา เจ้าของเฟซบุ๊กได้แจ้งเพิ่มเติมว่าชายคนดังกล่าวได้เดินทางไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้ว

4.ตามหากลุ่มเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศให้ผู้เดินทางมากับรถโดยสารประจำทางที่ผู้โดยสารติดเชื้อเดินทางมาด้วย ถือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้มาตรวจร่างกายที่รพ.ในพื้นที่ที่อาศัยโดยด่วน โดยเป็นรถตู้ทะเบียน 156842 กท เลขข้างรถ 978-22 ท้ารถ JKP ชานชาลาที่ 1 วันที่ 16 มี.ค. 2563 ออกจากสายใต้ใหม่ประมาณ 14.45 น. รถมินิบัส ทะเบียน 16-2418 กรุงเทพ เลขข้างรถ 985-20 กรุงเทพ-ปราณบุรี ท้ารถจักรพันธ์ทัวร์ ชานชาลาที่ 7 ในวันที่ 12 มี.ค. ออกจากหมอชิตประมาณ 14.00 น.

5.ทีมแพทย์บุรีรัมย์ติดโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ร่วมกับคกก.โรคติดต่อจังหวัด ประชุมหารือเพิ่มมาตรการจากกักตัวประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 14 วัน มาเป็นการให้กักตัว 11 วัน สำหรับประชาชนจากทั่วประเทศ ส่วนข่าววิสัญญีแพทย์และพยาบาลดมยา รพ.บุรีรัมย์ ติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้มีอาการปอดบวม ส่งผลให้ต้องหยุดผ่าตัดคนไข้ทั้งหมด เพราะต้องกักตัวทั้งทีม ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงาน แต่หากมีจริงจะต้องให้ระดับกระทรวงเป็นผู้แถลง

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว นพ.สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวถึงรายงานวิสัญญีแพทย์ รพ.บุรีรัมย์ ติดโรคโควิด-19 ว่า เป็นเรื่องจริง เป็นเพศหญิง เดินทางไปยังภาคใต้ กรุงเทพฯ และนครราชสีมา หลังกลับมา 10 วัน เริ่มมีไข้ จึงตรวจหาเชื้อและพบว่าติดโรคโควิด-19 คาดว่าเป็นการติดเชื้อมาจากภายนอกจังหวัด และเนื่องจากเป็นวิสัญญีแพทย์จึงไม่ติดต่อกับผู้ป่วยมากนัก ส่วนเวลาปฏิบัติหน้าที่จะใส่หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกัน จึงไม่น่าเป็นกังวลอะไร เบื้องต้น มีเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสใกล้ชิดประมาณ 20 ราย ต้องแยกตัวไปสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

6.การเคลื่อนย้ายประชากรส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์,กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว ภายหลังรัฐบาลจะประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 26 มี.ค.นี้ ทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยกลับภูมิลำเนา หมอชิต 2 รวมถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง มีประชาชนหนาแน่น เจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนบริเวณทางเข้าอาคารที่พักผู้โดยสารของทั้ง 2 สถานี คอยตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มาใช้บริการ รวมถึงบริการพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ส่วนที่เก้าอี้หนึ่ง และด้านหน้าช่องซื้อตั๋วมีกระดาษติดข้อความขอความร่วมมือให้เว้นระยะห่าง ด้านประชาชนที่มาใช้บริการต่างป้องกันตัวเองโดยการ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ</p> <p>-บริเวณด้านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่ 2 ติดเชิงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก เจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดนถาวรแม่สอดฝั่งประเทศไทยได้ปิดล็อกประตูทางเข้าออกด่าน แต่มีแรงงานเมียนมาจากกม.เดินทางของกลับประเทศตนเองเต็มหน้าด่านพรมแดน เจ้าหน้าที่ต้องนำกำลัง ทหาร อส. และตำรวจคอยดูแล และรักษาความสงบ</p> <p>7.การรังเกียจผู้ติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านบ้านโสกแกคำเจริญ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน หลังตำรวจ 191 ติดไวรัสโควิด-19 มาจากกรุงเทพฯ แล้วไปร่วมงานแต่งในหมู่บ้าน และอีกหลายที่ เจ้าหน้าที่รพ.สต.ในชุมชนย้ำให้ทุกคนดูแลกันเองให้ดี อย่าประมาทเด็ดขาด และขอให้คนหมู่บ้านใกล้เคียงอย่ารังเกียจ</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแชนนัล, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, bangkopost, nationweekend, thaiquote, matchonweekly, prachachat, ja100, prachatai)</p> <p>-เสนอข่าว นายภา แกลงว่า รัฐบาลได้พิจารณาเรื่องการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน วันที่ 26 มี.ค.นี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดระเบียบเรื่องการทำงาน คือ การยกระดับศูนย์โควิด-19 เป็นศูนย์อำนวยการฉุกเฉินในการแก้ปัญหาโควิด-19 (ศอฉ.) มีนายกฯ เป็นประธาน ส่วนกรรมการอีก 5 คน ประกอบด้วย ปลัด ก.การต่างประเทศ ปลัด ก.มหาดไทย ปลัด ก.สาธารณสุข ปลัด ก.พาณิชย์ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ</p> <p>-นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ แกลงผลการประชุมกรม. ว่า ที่ประชุมกรม.ได้อนุมัติหลักการให้อำนาจนายกฯ ประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน วันที่ 26 มี.ค. เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการเพื่อสื่อสารกับประชาชน รวมทั้งเตรียมการเรื่องการจัดโครงสร้างของศอฉ.โควิด-19</p> <p>-นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กล่าวว่า จากนี้การแถลงข่าวจะเหลือเพียงจุดเดียว คือ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยจะมีการแถลงในเวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ของทุกวัน หากมีสถานการณ์เร่งด่วนสามารถเรียกแถลงข่าวได้ตลอดเวลา สำหรับการสวดมนต์ในวันที่ 25 มี.ค. เวลา 16.00 น. เป็นการสวดให้กำลังใจและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน โดยจะสวดใน กทม. 6 วัด ไม่ให้ประชาชนขึ้นฟังบนพระอุโบสถ แต่จะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง NBT และวิทยุกระจายเสียง</p> <p>-กทม.ประชุมเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และจัดทำวางแผนบริหารความต่อเนื่องในการบริหารงานในสภาวะวิกฤต แบ่งเป็น 1.งานที่หน่วยงานจำเป็นต้องปฏิบัติต่อเนื่อง ไม่สามารถหยุดได้ และไม่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ เช่น งานทะเบียน งานรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชน 2.งานที่สามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ โดยใช้ระบบงานพื้นฐาน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตมาสนับสนุนการทำงานให้สะดวกขึ้น 3. งานที่ไม่จำเป็นต้องเร่งด่วน สามารถชะลอ หรือระงับการดำเนินงานชั่วคราวได้</p> <p>-ปลัดก.มหาดไทย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ขอให้นายอำเภอ แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการชุมชนปฏิบัติตามมาตรการของก.มหาดไทย และ ก.คมนาคมอย่างเคร่งครัด 1.ให้ติดตามค้นหาผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน ชุมชนทุกราย 2.ให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้านและส่งให้อำเภอบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงาน 3.ให้ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้านและผู้อาศัยในบ้านเดียวกัน</p> <p>-รมว.มหาดไทย แนะนำประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาปฏิบัติตัวตามที่สร.แนะนำ เพื่อไม่ทำให้เกิดเชื้อแพร่กระจาย</p> <p>-บ.ชน. ส่งกำลังตำรวจในสังกัด 500 นาย ไปฝึกอบรมการใช้สารฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ สธ. ทันทีเมื่อได้รับมอบหมาย รวมทั้งการหาแนวทางในการปฏิบัติงานควบคุมบุคคล โดยไม่ใช้การสัมผัสร่างกายโดยตรง</p> <p>-กรมเกษตรสธารณืเทศ ชี้แจงว่า ข้าราชการ ก.เกษตรฯ ที่ผลตรวจออกมาเป็นบวก ไม่ได้เดินทางไปตรวจราชการ จ.นครพนมในวันที่ 12 มี.ค. กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ</p> <p>-ขณะนี้ มีหลายโรงแรมประกาศสละห้องพักโรงแรมเป็นรพ.สนามเพื่อรองรับผู้ป่วยอาการไม่หนัก อาทิ โบนันซ่าเขาใหญ่, เพจโรงแรมแอท หัวลำโพง เปิดสถานที่ให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าพักและย่นระยะเวลาจากที่ทำงานถึงที่พัก, โรงแรมศรีพัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดห้องพัก 183 ห้องเพื่อดูแลผู้ป่วย, โรงแรมอัครวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย พร้อมเปิดให้เป็น รพ.สนาม โดยขณะนี้เปิดให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีหนังสือยืนยันจากรพ.หนองคาย หรือ สสจ.หนองคาย มาลงทะเบียนพัก ส่วนจ.ภูเก็ต มีผู้ประกอบการโรงแรม 4 ราย มีห้องพักประมาณ 400-500 ห้อง เสนอให้ใช้เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มผู้เข้าข่ายติดเชื้อ, The Quarter Residence ย่านพญาไท ประกาศให้บริการแก่บุคลากรทางการแพทย์เข้าพักฟรี</p> <p>-กรมการขนส่งทางราง ประกาศให้ผู้โดยสารรถไฟ และรถไฟฟ้า ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และเว้นระยะห่าง 2 เมตร เริ่ม 25 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป</p> <p>-บ.การบินไทย สั่งกักลูกเรือเที่ยวบิน TG 917 เส้นทางลอนดอน-กรุงเทพ เนื่องจากพบผู้โดยสารติดเชื้อ 1 คน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ผู้ว่าฯ นนทบุรี ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมสาธารณะ เริ่ม 25 มี.ค.</p> <p>-เซเว่น อีเลฟเว่น เว้นระยะห่างในการชำระเงินกว่า 1 เมตร คมเข้มเรื่องความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า พร้อมอำนวยความสะดวกส่งอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าในการดำรงชีพ ถึงบ้านพักอาศัยรอบร้านทั่วประเทศ</p> <p>-บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด มอบถุงขยะ 500,000 ใบ เป็นถุงสีดำสำหรับขยะทั่วไป และถุงสีแดงสำหรับขยะติดเชื้อให้แก่กรมการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดเก็บขยะในการปฏิบัติงาน</p> <p>-ครอบครัวของชายวัย 70 ปี พนักงานขับรถทัวร์จีน ชาวสมุทรปราการ ซึ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางมารับศพที่สถาบันบำราศนราดูร เพื่อนำไปทำพิธีทางศาสนา หลังผู้อำนวยการเขตประสานติดต่อดีต่อวัดให้ พร้อมกับบอภิยาทำความเข้าใจ และขอบคุณสถาบันบำราศนราดูร ขอขอบคุณ สธ. ที่ดูแลรักษาอย่างดี พร้อมฝากถึงทุกคนว่าควรปฏิบัติตามคำแนะนำของมาตรการภาครัฐให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้าน</p> <p>-ศาลแขวงปทุมวัน สั่งจำคุก 15 วัน นายเอกชัย คันธมาลา อายุ 32 ปี ผู้ต้องหาที่นำมือไปป้ายน้ำลายตามตำแหน่งต่าง ๆ ในลิฟต์บีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ จำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่ออุทธรณ์คดี ศาลพิจารณานุญาตให้ประกันตัวหลักทรัพย์ 5,000 บาท</p> <p>-ปอท. จับกุมผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ "Zen Wide" ศิลปินหนุ่มที่โพสต์ว่า สนามบินสุวรรณภูมิไร้มาตรการคัดกรองโควิด-19 หลังเดินทางมาจากสเปนแล้วไม่พบจนท.ตรวจเชื้อ ข้อหาผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตำรวจยื่นคำร้องต่อศาลขอฝากขังนัดแรก เนื่องจากต้องสอบสวนพยานอีกหลายปาก พร้อมคัดค้านการประกันตัว ญาติยื่นเงินสด 1 แสนขอประกันตัว ศาลอนุญาต</p> <p>-ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนหนึ่งแสดงความไม่พอใจผ่านโซเชียลมีเดีย กรณีสนามมวยลุมพินีจัดการแข่งขันชกมวยไทยเมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นต้นตอการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แหล่งใหญ่ของประเทศ จนมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทั้งที่กท.ส่งหนังสือเตือนตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. ให้เลื่อนจัดกิจกรรมออกไปเสียก่อน แต่ถูกเพิกเฉย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, thaigov, tnnthailand</p> <p>-เสนอข่าว หลายหน่วยงานราชการเริ่มมีมาตรการเข้มงวดในคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งจุดตรวจคัดกรองหน้าอาคาร ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทุกทางเข้า-ออกของอาคาร ต้องติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาปฏิบัติงาน หากพบมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะให้กลับบ้านเพื่อเฝ้าระวังตนเอง 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทุกจุดเข้าออกอาคาร ห้องประชุม สำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์ประชาไท, สำนักข่าวอิสรာ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สธ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ดังนี้ 1.ผู้ป่วยที่มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง และช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการเดินทางไปหรือมาจากประเทศ, อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดต่อเนื่อง, ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ระบาด, มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยที่ยืนยันโควิด, เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยัน โดยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม, มีประวัติไปในสถานที่คนหนาแน่นที่ผู้ป่วยยืนยันในช่วงเวลาเดียวกันตามที่กก.โรคติดต่อจังหวัดประกาศ 2.ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19, เป็นบุคลากรทางการแพทย์, เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้และรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นใน 48-72 ชั่วโมง, เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มีลักษณะเข้าได้กับโควิด-19 และ 3.การพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปในแผนกเดียวกันช่วงสัปดาห์เดียวกัน, กรณีไม่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปในสถานที่เดียวกันช่วงสัปดาห์เดียวกันโดยมีความเชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา ทั้งนี้ หากมีอาการให้รีบไปตรวจที่รพ.ตามสิทธิโดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ แฉ่งประวัติ ไม่ปกปิดข้อมูล กรณีไปต่างจังหวัดให้ไปรพ.รัฐ เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จะถูกส่งตัวรักษาตามกระบวนการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากไม่เข้าข่ายและต้องการตรวจต้องจ่ายเงินเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับกรมอนามัย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิ Miracle of Life และภาคเอกชน จัดกิจกรรม "ONE FOR ALL : ร่วมใจสู้โควิด-19" ให้ความรู้วิธีป้องกันโรคโควิด-19 การทำความสะอาดจุดเสี่ยงจุดสัมผัสร่วมกัน ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยดี ล้างมือเป็นประจำ เฝ้าระวังสุขภาพ และปฏิบัติในการป้องกันตัวเอง พร้อมทั้งสอนทำหน้ากากผ้าฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และประธานรัฐสภาครอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (2550-2551) เปิดเผยว่า มีรายงานวิจัยพบว่า ผู้สูบบุหรี่ทั้งบุหรี่ยุติธรรมดาและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ปอดอ่อนแอ ส่งผลให้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น โดยการทดลองในหนูทดลอง พบว่านิโคตินที่ผ่านเข้าปอดหนูทดลองทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด ปอดก้ำจัดเชื้อโควิด-19 ได้ช้าลง ส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คอลัมน์ ฮอตนิวส์, มติชนออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, ข่าวสดออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์TNN</p> <p>-เสนอข่าว นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมสอยคิวไทย ขอความร่วมมือเจ้าของกิจการโต๊ะสนุกเกอร์ทั่วประเทศปิดกิจการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 จะเบาบาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบเงิน 20 ล้านบาท ให้สถาบันบำราศนราดูร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ในวิกฤตไวรัส COVID-19 โดยใช้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องฟักผู้ป่วย และกองทุนสวัสดิการสำหรับ จนท.</p>	
<p>รายงานพบผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, newtv, prachachat, innnews, bangkokbiznews</p> <p>-จ.กาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยชาย ชาว อ.นามน ติดเชื้อ มีประวัติรับเชื้อจากแหล่งเดียวกันกับผู้ป่วยเขียนมวยรายแรก ที่ อ.ยางตลาด รักษาตัวรพ.ประจำจังหวัด นับเป็นรายที่ 2 ที่ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่</p> <p>-จ.ภูเก็ต ผู้ว่าฯ ภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.สสจ.ภูเก็ต แถลงว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9 ราย มีบุคลากรทางการแพทย์รวมอยู่ด้วย 1 ราย ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ แต่มีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก ขอให้ผู้ที่ไปทำภารกิจที่ชอยบางลาป่าตอง ตั้งแต่ต้นเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ขอให้อยู่กับบ้าน ถ้าไม่สบายรีบไปพบแพทย์</p> <p>-จ.พัทลุง พบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย ชาว อ.ควนขนุน 2 ราย ใกล้ชิดผู้ป่วยจากต่างจังหวัด และชาว อ.ปากพะยูน 1 ราย เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย</p> <p>-จ.สงขลา สสจ.สงขลา พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 12 ราย รวมเป็น 18 ราย กลับจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มาเลเซีย และเข้าร่วมกิจกรรมที่สนามมวย กรุงเทพฯ</p> <p>-จ.ลำปาง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังวางมาตรการกักตัวเฝ้าดูอาการกลุ่มเสี่ยง 100%</p> <p>-บ.มิตซูบิชิ ซีเจงพนักงานโรงงานแหลมฉบัง ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่กระทบสายการผลิต</p> <p>-จ.เชียงราย ผู้ว่าฯ และ นพ.สสจ. แถลงข่าว มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 94 ราย ตรวจพบผู้มีเชื้อ 3 ราย ได้ปิดด่านพรมแดนที่ อ.แม่สาย และ อ.เชียงของ แต่ผ่อนผันกรณีคนตกค้างทั้งไทย เมียนมา และ สปป.ลาว จนถึง 25 มี.ค. 2563 ประกาศแจ้งผู้โดยสารที่มาจากบรอดสมบัติตัวร์ กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ VIP 24 ที่นั่งเลข 3-1 ทะเบียน 16-3473 กทม. ออกเดินทางวันที่ 21 มี.ค. เวลา 19.15 จาก บ.สมบัติตัวร์ ถึง อ.เชียงใหม่ 08.00 น. วันที่ 22 มี.ค. ขอให้ไปรายงานตัวที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน เพราะผู้ป่วยรายที่ 3 นั้นมาที่รถทัวร์คันดังกล่าว</p> <p>-จ.อุทัยธานี พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย เป็นหญิงอายุ 36 ปี ทำงานร้านอาหาร ใน ต.แพรงษา จ.สมุทรปราการ และสัมผัสกับผู้ป่วยในร้านอาหารก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาพร้อมสามีโดยรถยนต์ส่วนตัว ในพื้นที่รอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี อยู่ระหว่างการกักตัว พบผู้ป่วยแวดล้อมกับบุคคลในครอบครัว 8 คน จนท.สาธารณสุขได้ให้ความรู้และกักตัวเฝ้าระวังแล้ว</p> <p>-จ.ปัตตานี พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่แล้ว 20 ราย เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย 8 ราย อีก 12 ราย เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย 8 ราย เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและเฝ้าระวังกลุ่มที่เดินทางจากกทม.และ มาเลเซีย ซึ่งบางคนยังหาตัวไม่เจอ</p> <p>-จ.ยะลา พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 17 ราย ส่วนใหญ่ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศเพื่อนบ้าน</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, คมชัดลึก, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, เว็บไซต์ผจก.รายวัน, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ, mcot, thansettakij, thaiquote, sanook, workpointnews, businesstoday, xinhuaithai, thebangkok insight, tnnthailand, one31</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เทโตรีส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ออกแถลงการณ์ย้ำความสำคัญของการเว้นระยะห่างทางสังคมและอยู่แต่ในบ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาด ขณะที่อิตาลี สถานการณ์มีสัญญาณดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 63,900 คน เสียชีวิต 6,077 คน แนะนำให้โลกต้องตอบโต้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>-WHO เตือนว่า สหรัฐฯ อาจกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคโควิด-19 แทนจีนและอิตาลีในไม่ช้า หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา</p> <p>-สหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 560 คน และติดเชื้อเกือบ 40,000 คน ในจำนวนนี้อยู่ในนิวยอร์กซิตี้กว่า 12,000 คน โดยที่นครใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯแห่งนี้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 100 คน</p> <p>-จีน เมืองอู่ฮั่น สถานการณ์ใกล้กลับมาสู่ภาวะปกติ เจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อบนรถเมลโดยสารและรถไฟใต้ดิน ก่อนเปิดให้บริการอีกครั้ง ขณะที่คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน ระบุว่า จะยกเลิกมาตรการปิดเมืองเมืองอู่ฮั่นในวันที่ 8 เม.ย.นี้ หลังไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ตั้งแต่ 19 มี.ค. เป็นต้นมา</p> <p>-ฝรั่งเศส มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่ม มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คน ขณะที่ผู้ติดเชื้อสะสมเกินกว่า 20,000 รายแล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-สเปน ทหารสเปนที่ส่งไปช่วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยสูงอายุถูกทอดทิ้งและบางรายเสียชีวิตบนเตียงในบ้านดูแลผู้สูงอายุ ส่วนกรุงมาดริดใช้ลานสเก็ตน้ำแข็งเป็นที่เก็บศพชั่วคราว</p> <p>-สปป.ลาว พบผู้ติดเชื้อ 2 รายแรกในประเทศ เป็นหญิง อายุ 36 ปี อาชีพไกด์ทัวร์ และชาย อายุ 28 ปี พนักงานโรงแรม คราวน์พลาซ่า คาดว่าติดไวรัสขณะร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการที่กรุงเทพฯ</p> <p>-พม่า พบผู้ติดเชื้อ 2 รายแรกในประเทศ เพิ่งเดินทางกลับมาจากสหรัฐฯ และชายอายุ 26 ปี มีประวัติเยือนสหราชอาณาจักร เมื่อไม่นานมานี้ โดยผู้ติดเชื้ออยู่ในรัฐชิน และภูมิภาคย่างกุ้ง</p> <p>-มาเลเซีย จำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าในช่วง 10 วัน เป็นกว่า 1,500 คน ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อใหม่ 212 คน รวมเป็น 1,518 คน และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 คน</p> <p>-ฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อใหม่ 90 คน นับเป็นสถิติสูงสุดในวันเดียว รวมเป็น 552 คน มีผู้เสียชีวิตอีก 2 คน เป็น 35 คน</p> <p>-อิหร่าน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 122 ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิต 1,934 ราย ยอดผู้ติดเชื้อ 1,762 คน</p> <p>-สเปน มีผู้เสียชีวิตวันเดียว 152 ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิต 2,696 ราย ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 20 % อยู่ 39,673 คน</p> <p>-อิตาลี มีผู้เสียชีวิตในรอบ 24 ชั่วโมง 602 คน ผู้เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 6,077 คน ส่วนผู้ป่วยใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมง 4,789 คน ผู้ป่วยสะสม 63,927 คน อาการวิกฤติ 3,204 คน รักษาหายแล้ว 7,432 คน</p> <p>-เมียนมา พบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 2 คน เป็นชายอายุ 36 ปี เพิ่งเดินทางกลับมาจากสหรัฐฯ และชายอายุ 26 ปี มีประวัติเยือนสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด</p> <p>-คณะกรรมการโอลิมปิกสากล มีมติให้เลื่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ออกไป</p> <p>-สถานการณ์ทั่วโลก ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 1,000 คน ได้แก่ เอกวาดอร์ ลักเซมเบิร์ก ปากีสถาน ไทย โปแลนด์ ซิลิฟินแลนด์ กรีซ ไชล์แลนด์ อินโดนีเซีย โรมานีเย ซาอุดีอาระเบีย อินเดีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ กาตาร์ ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 500 คน ได้แก่ สโลวีเนีย รัสเซีย แอฟริกาใต้ เปรู บาห์เรน เม็กซิโก อียิปต์ เอสโตเนีย ปานามา โครเอเชีย โคลัมเบีย อาร์เจนตินา เลบานอน อิรัก เซอร์เบีย โดมินิกัน อาร์เมเนีย แอลจีเรีย บัลแกเรีย ส่วนประเทศที่ต่ำกว่า 200 คน ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ใต้หวัน คูเวต ซานมารีโน สโลวะเกีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย ฮังการี อูรุกวัย คอสตาริกา นิวซีแลนด์ โมร็อกโก บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา มาซิโดเนียเหนือ อันดอร์รา จอร์แดน เวียดนาม ไชปรัส มอลโดวา มอลตา แอลเบเนีย และยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 382,644 คน เสียชีวิต 16,587 ราย และรักษาหาย 101,898 คน</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอว่า นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะแพร่ระบาดมากแค่ไหนในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวเชื้อ เชื้อแพร่จากคนไปสู่คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วย 1 คน แพร่เชื้อได้มากกว่า 2 คน ทุกๆ ระยะพักตัว (ประมาณ 5 วัน) จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เท่า 2.ระบบสาธารณสุขประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีจะสามารถชะลอและจัดการกับโรคระบาดได้ 3.ความร่วมมือของคนไทย คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราหยุดยั้งการระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ ทางออกนอกตำรา</p> <p>-เสนอว่า หากการควบคุมโรคไม่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ผู้ติดเชื้อ 1 คนสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อีก 2.2 คน แต่ถ้าสามารถชะลอการระบาดได้พอสมควร มาตรการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ มีความร่วมมือที่ดีจากประชาชน จะทำให้ผู้ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้เพียง 1.8 คน การระบาดในวงกว้างจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ หากประเทศไทยไม่ทำอะไรจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละ 33% และภายใน 15 เม.ย. จะพบผู้ติดเชื้อ 351,948 ราย หากช่วยกันและทำได้สำเร็จ ผู้ติดเชื้อจะลดลงมาเหลือ 20% คือมีผู้ติดเชื้อ 24,269 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ อินไซด์ สนามข่าว, กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ ลึกกว่าข่าว</p> <p>-กล่าวถึงข้อเสนอจากวงการสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับการสื่อสารในภาวะวิกฤติของรัฐ ให้การแถลงข่าวมีการลำดับขั้นตอน สถานการณ์ ความพร้อม วิธีการใหม่, จัดคิวและโพเดียมแถลงเพื่อลดการรุมล้อม, การให้ข่าวของทางราชการให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน และอีกข้อเสนอที่น่าสนใจ คือ เสนอรัฐบาล กสทช. และผู้เกี่ยวข้อง ปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อรับมือกับวิกฤติโรคระบาด ซึ่งเป็นภัยพิบัติระดับชาติและระดับโลก ใช้ที่วิรวมการเฉพาะกิจ ตัววิ่ง เปลี่ยนผังปกติเพื่อเกาะติดสถานการณ์ จะช่วยทำให้ประชาชนรู้สึกว่ายอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนประกาศที่ออกมา เช่น การปิดห้าง ควรเป็นเบรกกึ่งนิรนามการเฉพาะกิจ ไม่ใช่แค่ไวรัสในเน็ต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ ช่วยกันคิด</p> <p>-เสนอว่า มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สำคัญ คือ มาตรการทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ การป้องกันในระยะก่อนเกิดโรค เช่น การใช้หน้ากากอนามัย การป้องกันในระยะเกิดโรค ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยโรค และให้การรักษาทันที ส่วนหลักการควบคุมโรค ได้แก่ การป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น และการให้ความรู้แก่ประชาชน ส่วนมาตรการทางกฎหมาย เป็นมาตรการหนึ่งที่จะบังคับใช้ให้ประชาชนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคปฏิบัติตาม ได้แก่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอว่า การบริหารสถานการณ์ช่วงโควิด-19 ตั้งแต่ที่เชื้อเริ่มเข้ามาในประเทศแต่ยังไม่ระบาดมากนัก ด้วยการตั้งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ มี รมว.สธ. เป็นประธาน โดยร่วมมือกับแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งอดีต-ปัจจุบันของ สธ. คาดการณ์ว่าจะจบใน 6 เดือน แต่เมื่อสถานการณ์การระบาดทวีคูณจนเริ่มเอาไม่อยู่ นายกฯ จึงออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบัญชาการเอง มีการเชิญอาจารย์แพทย์เข้ามาช่วยกู้-แก้สถานการณ์ ตั้ง นพ.ปิยะสกล และนพ.อุดม เป็นที่ปรึกษา ซึ่ง นพ.ปิยะสกลเป็น คนสำคัญในการดึงผู้ทรงคุณวุฒิ ลูกศิษย์ในวงการแพทย์มาร่วมหามาตรการคุมโควิด-19 ไม่ให้ระบาดไปทั่วประเทศ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-กล่าวว่า สาธารณสุขของพ.ร.ก. เป็นการกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆ เชื่อว่าจะเป็นยาแรงสำหรับหยุดยั้งการแพร่ระบาด นอกจากการทำงานอย่างเข้มแข็งและเสียสละอย่างน่ายกย่องของบุคลากรทางการแพทย์แล้ว อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน องค์การบริหารท้องถิ่น ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญ เหนือสิ่งอื่นใด ประชาชนทุกคนต้องให้ความร่วมมือและร่วมใจให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปได้</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก คอลัมน์ คลุกวงใน</p> <p>-กล่าวว่า รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตามคาด พร้อมกับตั้ง ศอฉ.โควิด ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการโดยเฉพาะ หากดูตามสายงาน นายกฯ ต้องตั้ง รมว.อนุทิน เป็น ผอ.ศอฉ.โควิด เนื่องจากรับผิดชอบมาแต่ต้น แต่ช่วงวิกฤติที่ผ่านมา แนวทางของ รมว.อนุทินไม่ค่อยตรงกับนายกฯ ทำให้การทำงานล่าช้า</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-กล่าวว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สธ.ระบุว่าปัจจุบันมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยอาการไม่มาก ประมาณ 1 หมื่นเตียง ห้องไอซียูสำหรับผู้ป่วยหนัก 2-3 พันเตียง แต่หากผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างรวดเร็วอาจไม่เพียงพอ จึงเห็นการเตรียมความพร้อมใช้โรงแรม สถานศึกษา และค่ายทหารบางแห่ง จัดทำเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยหรือกักตัว แม้นายกฯ จะประกาศใช้ พ.ร.ก. และยืนยันจะใช้มาตรการเข้มข้นสูงสุดเมื่อถึงเวลา ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า แม้จะมีกฎหมายมาควบคุม ถ้าประชาชนไม่ร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของสธ. การแพร่ระบาดก็ไม่ลดลง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-กล่าวว่า พื้นที่ชายแดนใต้มีความเสี่ยงโควิด-19 เพราะติดกับประเทศมาเลเซียซึ่งมีการระบาดในชั้นอันตราย ก่อนปิดประเทศ มีการจัดชุมนุมผู้นำศาสนาในมัสยิดแห่งหนึ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีผู้เข้าร่วมชุมนุม 1 หมื่นกว่าคน ในจำนวนนี้มีผู้นำศาสนาจากภาคใต้เข้าร่วมชุมนุมด้วย 132 คน ติดตามพบเพียง 20 คน ซึ่งเป็นทั้งผู้ติดเชื้อและเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่เหลือยังหาไม่พบทั้งยังมีด่านตรวจคนเข้าเมืองถึง 9 แห่ง เชื่อว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จะเป็นพื้นที่อันตรายที่สุดของการแพร่ระบาดครั้งนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีแผนที่ชัดเจนในการป้องกันและติดตามผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการ สร้างการรับรู้และการเข้าใจในหมู่ประชาชน เพราะถ้าล้มเหลวจะหยุดการระบาดไม่ได้แน่นอน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนบทนำ</p> <p>-กล่าวว่า มาตรการงดเดินทางในขณะนี้ คนไทยทุกคนควรให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกัน รัฐบาลต้องมีมาตรการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาจจะไม่มีรายได้ในช่วงที่สถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดตัวชั่วคราว เพราะการเดินทางกลับภูมิลำเนาอาจมีเหตุผลเรื่องการครองชีพรวมอยู่ด้วย และเป็นผลกระทบจากมาตรการรัฐ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอบทความ นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระบุว่า มีข้อเสนอ 1.ล็อกดาวน์เมืองที่สงสัย เช่น กทม. เชียงใหม่ ภูเก็ต และ 2.ตรวจกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มในพื้นที่ระบาด รวมทั้งจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อในขณะนี้ โดยใช้เทสต์แบบเกาหลี่ คาดว่าใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ระบุว่า การล็อกดาวน์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องดูสถานการณ์และผลกระทบประชาชน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า การรับมือวิกฤตการณ์ รัฐบาลเกือบทุกประเทศต้องพึ่งความร่วมมือจากประชาชน ควรดูบทเรียนจากอิตาลี การวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล หรือชี้ให้เห็นจุดที่เกิดปัญหาในระบบสาธารณสุข เป็นเรื่องปกติทางสังคมที่เกิดขึ้นได้ทุกประเทศและอาจเข้มข้นในช่วงเวลานี้ แต่ไม่ใช่เวลาที่รัฐบาลจะมัวตอบโต้หรือกังวลกับคะแนนนิยม ต้องเป็นหลักให้ประชาชนร่วมมือก่อน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต แนะนำว่าสถานการณ์เช่นนี้คนไทยควรคำนึงถึงหลัก 3 สร้าง ได้แก่ 'สร้างความปลอดภัย' ด้วยหลัก ล้าง เลี่ยง ลด 'สร้างความสงบ' ไม่ตื่นกลัว จัดเวลา รับและส่งต่อข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น และสุดท้าย 'สร้างความหวัง' ซึ่งต้องอาศัยพลังสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวเชิงบวก ขณะที่ภาครัฐผลิตข้อมูล</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ความรู้การดูแลตัวเองผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เฟซบุ๊กไทยรัฐโควิด ซึ่งนอกจากจะต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รักษาสุขอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ต้องดูแลสุขภาพใจของเราให้เข้มแข็งด้วย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า1

-นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้คำแนะนำการเผชิญปัญหาต้องมีความกังวลอย่างพอดี หากมีความกังวลน้อยมากเกินไป อาจเป็นการประมาท และหากมีความกังวลอย่างพอดี ต้องมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์มุมข้าราชการ

-กล่าวว่า มาตรการสกัดกั้นคนไทยในต่างแดนไม่ให้เดินทางกลับประเทศในตอนนี้ ไม่ต่างอะไรกับการลอยแพคนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในการกำหนดมาตรการใบรับรองสุขภาพ ทำให้ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศตามสถานทูต สถานกงสุล เป็นด่านหน้าในการรับมือกับความเดือดร้อนของคนไทย และตั้งคำถามถึงสธ.ว่าพร้อมที่จะจัดหาแพทย์อาสาสมัครไปประจำสถานทูต สถานกงสุล เป็นการชั่วคราว เพื่อออกไปรับรองสุขภาพให้คนไทยได้ทั่วถึง

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

